

มติคณะกรรมการพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๒
วันศุกร์ที่ ๒๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒
ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์วิจิตร ศรีสอ้าน ชั้น ๕ อาคารอุดมศึกษา ๑
สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ถนนศรีอยุธยา)

ระเบียบวาระที่ ๑ : เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ปฏิบัติหน้าที่ประธานกรรมการแจ้งที่ประชุมทราบมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒ อนุมัติการแต่งตั้ง นายพงษ์แพทย์ เพ่งวานิชย์ เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ (สาขาวิศวกรรมศาสตร์) แทนตำแหน่งว่าง ตามที่กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เสนอ มีผลตั้งแต่วันที่คณะรัฐมนตรีมีมติเป็นต้นไป โดยอยู่ในตำแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งได้แต่งตั้งไว้แล้ว (๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒ - ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔) ทั้งนี้ การแต่งตั้งดังกล่าวได้มีประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ ลงวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่ม ๑๓๖ ตอนพิเศษ ๑๔๙ ง ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๒

ระเบียบวาระที่ ๒ : เรื่องรับรองรายงานการประชุม

มติที่ประชุม

รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๒ ที่ได้แก้ไขเรียบร้อยแล้ว

ระเบียบวาระที่ ๓ : เรื่องเพื่อทราบ

วาระ ๓.๑ ความคืบหน้าของร่างกฎหมายลำดับรองภายใต้พระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ. ๒๕๕๙ และที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒

มติที่ประชุม

รับทราบ

วาระ ๓.๒ การขออนุญาตจัดแกนเครื่องปฏิกรณ์ปรมาณูวิจัย-๑/ปรับปรุงครั้งที่ ๑ (ปปว-๑/๑) หมายเลข ๒๒ ของสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)

มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔ : เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมเพื่อพิจารณา

วาระ ๔.๑ ร่างกฎกระทรวงที่คณะรัฐมนตรีเห็นชอบในหลักการและอยู่ในระหว่างการตรวจพิจารณาของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

(๑) ร่างกฎกระทรวงกำหนดวัสดุนิวเคลียร์ที่ต้องแจ้งการครอบครอง พ.ศ.

(๒) ร่างกฎกระทรวงการอนุญาตสถานที่ให้บริการจัดการกากกัมมันตรังสี พ.ศ.

มติที่ประชุม

เห็นชอบในหลักการของร่างกฎกระทรวงทั้ง ๒ ฉบับ ตามที่เสนอ

วาระ ๔.๒ ร่างกฎกระทรวงที่อยู่ระหว่างเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรีเห็นชอบในหลักการ

(๑) ร่างกำหนดหลักเกณฑ์การจัดให้มีเจ้าหน้าที่ดำเนินการทางเทคนิคเกี่ยวกับวัสดุนิวเคลียร์ พ.ศ.

มติที่ประชุม

เห็นชอบในหลักการของร่างกฎกระทรวงตามที่เสนอ

วาระ ๔.๓ ร่างกฎหมายลำดับรองที่อาศัยอำนาจออกตามความในพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ. ๒๕๕๙ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒

(๑) ร่างกฎกระทรวงความปลอดภัยในการดำเนินการสถานประกอบการทางนิวเคลียร์ที่ใช้เครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์วิจัย พ.ศ.

มติที่ประชุม

เห็นชอบในหลักการของร่างกฎกระทรวงตามที่เสนอ

(๒) ร่างประกาศคณะกรรมการพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ เรื่อง เกณฑ์ปลอดภัย พ.ศ.

มติที่ประชุม

เห็นชอบในหลักการของร่างประกาศคณะกรรมการฯ ตามที่เสนอ

วาระ ๔.๔ แนวทางการผลักดันนโยบายและแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านพลังงานนิวเคลียร์ของประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๙ เพื่อนำเสนอต่อสถานนโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรมแห่งชาติ

เลขานุการขอถอนวาระ

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่นๆ

๕.๑ ผู้แทนสภาความมั่นคงแห่งชาติแจ้งเพิ่มเติมว่า จะส่งแนวปฏิบัติเชิงนโยบายเพื่อสกัดกั้นการลักลอบขนส่งอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง ระบบเครื่องส่งและวัสดุอุปกรณ์ทางทะเล ทางอากาศ และทางบก ซึ่งที่ประชุมสภาความมั่นคงแห่งชาติ เมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๒ ได้อนุมัติแนวทางดังกล่าวแล้ว ให้กับสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติเพื่อใช้ประกอบการขับเคลื่อนนโยบายและแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านพลังงานนิวเคลียร์ของประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๙ ต่อไป

๕.๒ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติจะเร่งดำเนินการเรื่องกฎหมายลำดับรองที่ยังอยู่ในขั้นตอนการดำเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็ว เพื่อนำเสนอคณะกรรมการฯ พร้อมกับแนวทางการผลักดันนโยบายและแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านพลังงานนิวเคลียร์ของประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๙ ในการประชุมครั้งต่อไป
